

# Yêu cầu đình hoãn hoặc tham dự phiên thẩm lý qua điện thoại

a. Đơn xin đình hoãn hoặc tham dự phiên thẩm lý qua điện thoại phải xác định số tham chiếu SACAT (Tòa Án Hành Chính và Dân Luật Tiểu Bang Nam Úc) cho thủ tục tố tụng và nêu rõ lý do của đơn xin.

b. Đơn xin phải được thực hiện ngay sau khi một bên trong thể thức tố tụng nhận được thông báo về một hội nghị hoặc phiên thẩm lý và nhận ra rằng họ có thể gặp vấn đề trong việc tham dự.

c. Bản sao tài liệu hỗ trợ (ví dụ: giấy chứng nhận sức khỏe) **phải được** đệ trình cùng với đơn xin.

d. Nếu có sự đồng ý của bên đối tụng, phải cung cấp cho Tòa Án sự chấp thuận bằng văn bản của bên đối tụng.

e. Bất kỳ đơn xin đình hoãn nào được thực hiện trong thời gian ít hơn hai ngày làm việc trọn vẹn trước ngày hội nghị hoặc ngày thẩm lý có thể được chuyển đến Thành Viên tiến hành hội nghị hoặc phiên thẩm lý để được phán định.

f. Đơn xin đình hoãn có thể được thực hiện tại hội nghị hoặc phiên thẩm lý với những lý do giống như một đơn xin được thực hiện trước khi một hội nghị hoặc phiên thẩm lý diễn ra.

g. Bất kỳ đơn xin nào đều sẽ được SACAT cứu xét thực chất của đơn xin và trong bối cảnh của các chức năng và mục tiêu của Tòa Án.

h. Trừ phi được Tòa Án thông báo, một bên trong thể thức tố tụng phải sẵn sàng để

để tiến hành hội nghị hoặc phiên thẩm lý vào ngày và tại thời điểm được ấn định cho hội nghị hoặc phiên thẩm lý.

Một lựa chọn thay thế cho việc đình hoãn mà SACAT có thể xem xét là liệu một bên trong thể thức tố tụng có thể tham dự hội nghị hoặc phiên thẩm lý bằng kỹ thuật liên kết truyền hình video hoặc qua điện thoại hay không.

Nói chung các bên tranh tụng sẽ được chấp thuận tham dự qua điện thoại nếu họ ở các vùng ngoại thành xa khu vực đô thị Adelaide và sẽ phải đi hơn một giờ để đến địa điểm của hội nghị hoặc phiên thẩm lý (thường tại địa chỉ 100 Pirie Street Adelaide).

Các bên tranh tụng cũng có thể tham dự qua điện thoại nếu chỉ xin Tòa Án ban hành án lệnh thanh toán tiền mà thôi (nghĩa là đương đơn không xin án lệnh chiếm hữu tiền nghỉ cư trú cho thuê).

Các yêu cầu tham dự qua điện thoại khác chỉ được chấp thuận trong những trường hợp đặc biệt; ví dụ bao gồm tình trạng bệnh nặng/nhập viện đột ngột (với bằng chứng y khoa được cung cấp) hoặc trong trường hợp một bên tố tụng đang ở tù.

Bạn công việc hoặc học tập thường không được chấp nhận là lý do cho trường hợp không tham dự hoặc tham gia qua điện thoại.

Điều quan trọng cần lưu ý là SACAT có thể tiến hành thẩm lý và phán định thủ tục tố tụng với sự vắng mặt của một bên tố tụng.